



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผจก.รายวัน ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย คมชัดลึก มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>มลพิษ กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง วันที่ 21 ม.ค. 2562 พื้นที่กทม.และปริมณฑล คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ริมถนนมีค่าเกินมาตรฐาน 23 สถานี พื้นที่ทั่วไปมีค่าเกินมาตรฐาน 16 สถานี ซึ่งกรมฝนหลวงฯ ได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงขั้นที่ 1 เพื่อสร้างเมฆต้นทุน และจะปฏิบัติการในขั้นที่ 2 เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มฝนต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 904 เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ Big Cleaning งานอุ่นไอรัก” มีพื้นที่เป้าหมาย 5 จุด ประกอบด้วย พื้นที่เขตดุสิต สนามม้า นางเลิ้ง วงเวียนใหญ่ เขตจอมทอง และ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ส่วน จ.สมุทรปราการ มี 2 แห่ง ที่สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ และตลาดพระประแดงอาเขต</p> <p>ด้าน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองบริเวณหน้าตลาดนัดสวนจตุจักร พร้อมสอบถามประชาชน และแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย จากนั้นได้ร่วมหารือพร้อมให้ข้อเสนอแนะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ก.กลาโหม ในการใช้โดรนโปรยละอองน้ำเพื่อทดสอบว่าฝนหรือการโปรยน้ำจะทำให้ค่า PM 2.5 ลดลงหรือไม่ โดยใช้สถานีวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ของ คพ.ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เบื้องต้นพบว่าค่า PM 2.5 ลดลง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>แนวหน้า</p> <p>Workpointnews</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ได้รับรายงานจาก.เกษตรฯ ว่าวันที่ 20 ม.ค. กรมฝนหลวงฯ ได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะเกิดฝนตกในกทม.และปริมณฑลประมาณ 18.00-19.00 น. แต่หากฝนไม่ตก เจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งการควบคุมรถควันดำและฝุ่นจากการก่อสร้าง และห้ามไม่ให้เผาในที่โล่ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในเขตกทม.และปริมณฑลดีขึ้น แต่ยังมีบางพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดูแลสุขภาพประชาชน โดย EOC ของสธ. ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง ให้กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสบส. เร่งสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน สื่อสารความเสี่ยงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อหลัก สื่อโซเชียล เว็บไซต์ของหน่วยงาน และวันนี้ (21 ม.ค.) กรมอนามัยจัดทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้ความรู้ประชาชนลงและตรวจสภาพปอด ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชประสงค์ กทม. ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองจากกรมควบคุมมลพิษ หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเลี่ยงทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือติดตามข้อมูลการดูแลตนเองจากเว็บไซต์กรมอนามัย <a href="http://www.anamai.moph.go.th">www.anamai.moph.go.th</a> หัวข้อภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5</p>
<p>แนวหน้า คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ตำรวจจราจร พนักงานทำความสะอาดถนน คนขับรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างและจักรยานยนต์ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารตามแผงลอยบนบาทวิถี มีความเสี่ยงที่จะได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน นอกจากนี้ การจำหน่ายอาหารบนบาทวิถีบางจุดที่มีควันรถ ฝุ่นละอองจากถนน การเตรียมปรุงประกอบอาหารไม่มีที่กำบังเพียงพอ ทำให้อาหารเสี่ยงต่อการปนเปื้อนฝุ่นหรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอสรุป สธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินรับมือฝุ่นพิษ PM 2.5 พร้อมจัดทีมแพทย์-พยาบาล ให้ความรู้ดูแลประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อาทิตย์ ยาวิฑูรย์ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ผู้พัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ Dust Boy ติดตั้งไปแล้ว 25 อำเภอใน จ.เชียงใหม่ รวมถึงนาน 3 จุด เชียงราย 1 จุด กทม. 2 จุด คือ กรีนพีซประเทศไทยและสะพานควาย ปีนี้จะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ขยายการติดตั้งใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือ และส่งมอบให้แก่กรมอนามัย 37 เครื่อง</p> <p>รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผอ.ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า ภาครัฐยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนว่าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องทำอะไร ซึ่งตอนนี้เห็นแค่มาตรการระยะยาว เช่น การลดการใช้รถยนต์ดีเซล รมรงค์ให้ใช้รถสาธารณะ ซึ่งต้องใช้เวลา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรหามาตรการตั้งรับ เมื่อเราว่าในช่วงหน้าหนาวจะมีปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงอาจจะประกาศให้มิช่วงหยุดเรียน งดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง อาจให้ทำงานที่บ้านในกรณีงานที่สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ หรือสลับสับเปลี่ยนกันเข้าเวร</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า หากรัฐบาลปล่อยให้ปัญหามลพิษทางอากาศยืดเยื้อไปเกินกว่า 2 เดือน อาจสร้างความเสียหายได้ถึง 5,500 ล้านบาท จากการชะลอตัวของการท่องเที่ยวในกทม.และปริมณฑล การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลางแจ้งและโครงการก่อสร้างต่างๆ ค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ค่าเสียโอกาสจากประเด็นทางด้านสุขภาพ ซึ่งผู้มีรายได้น้อยและคนจนในกทม.จะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนงานก่อสร้าง พ่อค้าแม่ค้าริมถนน หรือผู้ที่ทำงานกลางแจ้งในพื้นที่มลพิษเข้มข้นสูง ตำรวจจราจร พนักงานเก็บขยะ พนักงานทำความสะอาดถนน พนักงานขับรถและกระเป่ารถเมล์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยมีวิจัยชี้ว่า ตำรวจจราจรและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ปฏิบัติงานริมถนนในกทม.มีอายุเฉลี่ยลดลง ส่วนผู้ที่ต้องเผชิญการจราจรติดขัดบนท้องถนนเกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.พิสุทธิ เพ็ชรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ระบุว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายจะเสร็จสิ้นในอีก 2-3 ปี จะสามารถลดปัญหาฝุ่นละอองได้จริง แต่ในอนาคต กทม.และปริมณฑลอาจต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นต่อไป หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรที่จุดนิ่งอยู่กับที่หรือเคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่ต่ำยิ่งปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงต้องปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานเครื่องยนต์ใหม่และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้ใช้น้ำมันบี 20 แทนน้ำมันดีเซล ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังไฟฟ้าและรถไฮบริด รวมถึงปรับเปลี่ยนการจัดการมลพิษและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้มากขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ผงก. รายวัน 360 องศา</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>คำวิจารณ์รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 22 ม.ค. กรมการค้าภายในเตรียมเสนอกรม.พิจารณาทบทวนบัญชีสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 จำนวน 52 รายการ โดยมีการตัดสินค้าบางรายการออก และเพิ่มยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ซึ่งต้องเสนอให้ กรม. พิจารณาภายในเดือน ม.ค. เพราะบัญชีควบคุมเดิมหมดอายุแล้ว โดยกรม.มี 2 แนวทาง คือ หากเห็นชอบจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันหามาตรการที่จะนำมาใช้ในการกำกับดูแลเรื่องของยาและบริการทางการแพทย์ ซึ่งกรม.จะต้องไปดำเนินการต่อ หรือ ให้ตัดยาและค่าบริการทางการแพทย์ออกจากบัญชีสินค้าและบริการควบคุม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า โครงสร้างคำรักษาพยาบาลของรพ.เอกชน แยกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนยา 15-20% เงินเดือนบุคลากร 60% งบลงทุน 7-10% ภาษี 20% ของกำไรสุทธิ และเงินตอบแทนผู้ลงทุน โดยใน 100% ของค่ายา รพ.เอกชนจะมีต้นทุนจัดสรรจากส่วนอื่นๆ 25-35% ต้นทุนทางตรงของระบบยา 50% รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นตามที่มีการนิยามไว้ในพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ และประกาศ สธ. 30-50% อาทิ ต้นทุนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บรักษาที่ได้มาตรฐาน ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรม การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง บริการของบุคลากรที่จำเป็นในขั้นตอนต่างๆ และค่าบริการทางเภสัชกรรม เป็นต้น ส่งผลให้ค่ายารพ.เอกชนแพงกว่าของรพ.รัฐ ส่วนโครงสร้างคำรักษาพยาบาลของ รพ.เอกชน ถูกกำหนดจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1.สภาวิชาชีพทางการแพทย์ ในส่วนของค่าตอบแทนของบุคลากร และค่าธรรมเนียมแพทย์แต่ละสาขา และ 2.พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ที่กำหนดมาตรฐานรพ.เอกชน เช่น จำนวนบุคลากร มาตรฐานไอซียู ซึ่งนอกจากต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำ รพ.เอกชนแต่ละแห่งยังต้องแข่งขันกันให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเพื่อให้มีผู้มาใช้บริการด้วย</p> <p>-นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน เสนอว่า ประชาชนต้องตระหนักในการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของตนซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากเห็นว่าคำรักษาพยาบาลรพ.เอกชนแพง สามารถเช็คราคา ก่อนไปใช้บริการได้</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นเวลาเหมาะสมที่ภาครัฐจะออกมาตรการคุมค่ายาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ และต้องการให้ก.พาณิชย์นำมติกร.เสนอกรม.วันที่ 22 ม.ค. นี้ ทั้งนี้ในปี 2559-2560 เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ได้รับเรื่องร้องเรียนคำรักษาพยาบาลแพง 168 ราย และได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 182 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการบริการด้านสุขภาพ ภายใต้คกก.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กล่าวว่า จะเดินหน้าผลักดันให้รัฐควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลในรพ.เอกชน และเรียกร้องให้รพ.เอกชนยอมลดกำไรลงมา และขอให้ ก.พาณิชย์เสนอกรม.ตามกำหนด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพไทย</b></p> <p>-เสนอบทความว่า ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยปัจจุบันมี 3 กองทุนหลัก ได้แก่ 1.บัตรทอง รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สปสช.บริหารจัดการค่ารักษาไปยังรพ.ต่างๆ ซึ่ง 80% เป็นรพ.สังกัด สธ. 2.ประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และประกันสังคมจัดสรรงบฯ รายหัวต่อปีให้รพ.ตามจำนวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิในรพ.นั้น ๆ 3.สวัสดิการข้าราชการ ที่ครอบคลุมสมาชิกในครอบครัวด้วย โดยรพ.แต่ละแห่งจะเบิกจ่ายค่ารักษาจากกรมบัญชีกลาง และ 2 กองทุนย่อย คือ สวัสดิการรักษายาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมบุคคลในครอบครัว โดยมี ก.มหาดไทยดูแลออกกฎระเบียบและข้อบังคับ และสิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รศก. องค์การมหาชน ซึ่งขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>-เสนอบทความ มุลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดเวทีเสวนาเรื่อง มองไปข้างหน้า : พรรคการเมืองกับการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคน</p> <p>นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันจะไม่ทำแนวทางร่วมจ่าย (Co - Payment) แน่นนอน โดยเสนอรวมฐานข้อมูลสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะรวมกองทุนหรือไม่ เพื่อให้มีข้อมูลไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้</p> <p>คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคเพื่อไทย เสนอให้เปลี่ยนเป็น 30 บาทสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนระบบ เน้นประโยชน์ของประชาชน กระจายอำนาจไประดับเขตและรพ. รวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการดูแลสุขภาพคนในเขต บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองหากปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาชีพเพื่อไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจ การจัดงบประมาณต้องเพียงพอ นำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะการทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่</p> <p>สุวิทย์ เมษินทรีย์ พรรคพลังประชารัฐ เน้นสิทธิขั้นพื้นฐานทุกกองทุนต้องเท่าเทียมกัน นำเทคโนโลยีมาใช้ หาวีธีรักษาโดยใช้ข้อมูลถึงระดับพันธุกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับ ผู้ป่วยแบบเจาะจงเป็นรายบุคคล</p> <p>ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่ เสนอให้งบประมาณสวัสดิการข้าราชการโตน้อยลง และยกระดับประกันสังคมและ 30 บาทให้ใกล้เคียงกัน เพิ่มทักษะอสม.และนำเทคโนโลยีมาช่วย นำข้อมูลเวชระเบียนเข้าสู่คลังข้อมูลดิจิทัล นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้</p> <p>จตุรนต์ ฉายแสง พรรคไทยรักษาชาติ เสนอทำให้ทั้ง 3 กองทุนมีคุณภาพใกล้เคียงกันมากขึ้น เพิ่มศักยภาพของรพช. ให้รพ.ขนาดใหญ่ได้บริการผู้ป่วยที่อาการหนัก จัดความสัมพันธ์ระหว่าง สธ. สปสช. และรพ.ให้ลงตัว และกระจายอำนาจให้รพ.มีความคล่องตัวขึ้น</p> <p>ทพ.ศุภผล เอี่ยมเมธาวี พรรครวมพลังประชาชาติไทย เสนอยกระดับหน่วยงานด้านป้องกัน เช่น สสจ. ให้มีศักยภาพสูง ให้ชุมชนและเขตสุขภาพมีส่วนร่วมลงทุนด้านการบริการให้มากขึ้น อาทิ ระดับหมู่บ้าน ควรจ้างพยาบาลไม่น้อยกว่า 10,000 คน เสริมศักยภาพให้กับนักบริบาลผู้สูงอายุอีก 100,000 คน ด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสม พัฒนาแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรในระดับ รพ.สต. และรพช. เสริมศักยภาพรพ.สต.ให้ออกตรวจคุณภาพอาหารได้แบบ อย. และให้รพช.สามารถพึ่งพาตนเองได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>สธ.เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ รพ.ลำปาง รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และรพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ และกล่าวว่า รพ.ได้เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการสำหรับประชาชนที่ต้องทำงานในเวลาราชการ ไม่ต้องลาออกไปพบแพทย์ สามารถเลือกตรวจรักษา กับแพทย์เฉพาะทางที่ต้องการ ตามนโยบายของสธ.ที่ให้รพ.ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม จัดบริการเพื่อเพิ่มทางเลือก การเข้าถึงบริการหลังเลิกงานทุกสิทธิ ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยพบแพทย์เฉพาะทางในรพ.ขนาดใหญ่ โดยจ่ายเพิ่มเฉพาะส่วนต่างตามสิทธิ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ยังเป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่รพ.มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยบริการภาครัฐได้อีกด้วย มีรพศ./รพท.เปิดบริการแล้ว 15 แห่ง จะเปิดในเดือนก.พ.อีก 4 แห่ง ส่วนกรมสุขภาพจิตเปิดที่รพ.ศรีธัญญา และรพ.สังกัดกรมการแพทย์อีก 14 แห่งจะทยอยเปิดบริการในเดือนม.ค.และก.พ. 2562 ทั้งนี้ รพช.ขนาดใหญ่หากมีแพทย์เฉพาะทางและมีความพร้อม ก็สามารถเปิดให้บริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการเปิดบริการคลินิกพิเศษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เฉพาะทางนอกเวลาราชการ ทุกศพ.จะมีการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นในรพ.นาร์่อง 7 แห่งในปี 2561 ได้แก่ รพ.นครราชสีมา รพ.อุดรธานี รพ.เชียงใหม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.สกลนคร รพ.นครปฐม รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.พระนครศรีอยุธยา พบว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกว่าร้อยละ 95 ส่วนในปีงบประมาณ 2562 รพ.ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดบริการทุกแห่งได้จัดทำประชาพิจารณ์แล้ว มีประชาชนเห็นด้วยกว่าร้อยละ 98 และเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกว่าร้อยละ 95</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคปอดจากการประกอบอาชีพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงโรคปอดจากการประกอบอาชีพ ว่า ผู้ที่ทำงานในโรงสีข้าว เหมืองแร่ โรงงานทอผ้า โรงงานกระสอบ โรงงานปั่นด้าย โรงงานทำถ่านไฟฉาย โรงงานบัดไม้ และสกัดหิน ต้องสูดหายใจเอาฝุ่นละออง คาร์บอน หรือสารพิษเข้าไปในปอด ต้องระวังเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นพิษในทางเดินหายใจ มีผลให้เนื้อปอดถูกทำลาย และสมรรถภาพการทำงานของปอดเสื่อมลง บางรายอาจมีปอดอักเสบหรือเกิดพังผืดในปอด ทำให้เกิดอาการหอบหืด เช่น โรคหอบหืดจากการทำงาน หรือหากหายใจเอาฝุ่นละอองสารอนินทรีย์หรือฝุ่นแร่ที่ทำให้ปอดอักเสบ อาจทำให้เกิดโรคปอดนิ่วโมโคโคโนซิส ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไป</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี แนะนำการป้องกันโรกระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุ่น หรือโรคนิ่วโมโคโคโนซิส คือ 1.ป้องกันไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในสถานที่ทำงาน เช่น ใช้น้ำฉีดบริเวณที่มีฝุ่นในโรงงานไม่บดหิน 2.ปิดเครื่องจักรให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกมาได้ 3.มีการระบายอากาศที่ดี และใช้เครื่องดูดฝุ่นติดไว้ที่เครื่องจักรที่มีฝุ่นมาก 4.ผู้ปฏิบัติงานควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 5.ตรวจสุขภาพของคนงานอย่างน้อยปีละครั้ง โดยเฉพาะการเอกซเรย์ปอดและตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p><b>ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด โดยกำหนดตัวชี้วัดปี 2562 ให้เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 68 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยอายุ 0-5 ปี เตี้ยร้อยละ 10.6 ตี้นจากเดิม แต่ยังมีภาวะอ้วนร้อยละ 9.1 และเมื่อเข้าสู่วัยเรียนพบเด็กอายุ 6-14 ปี ภาวะเตี้ยดีขึ้น แต่ภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.1</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก สธ. กล่าวว่าที่ ผ่านมากรมฯ ได้ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่ตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านการดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้-การเล่น และด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่เด็กไทย IQ เกิน 100 และ EQ ที่ดีขึ้น</p>
เว็บไซต์มติชน	<p><b>โรคไข้วัดช้อยลุย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงรายงานข่าวเกี่ยวกับโรคไข้วัดช้อยลุยในพื้นที่ จ.สงขลา ว่า ได้มอบหมายให้สคร.12 ติดตามสถานการณ์ในจ.สงขลาและในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค สำหรับสถานการณ์ในปี 2562 ตั้งแต่ 1-15 ม.ค. 2562 พบผู้ป่วย 447 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ จ.สงขลา ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อระดมความร่วมมือและดำเนินการอย่างเข้มข้น ทำให้ขณะนี้สามารถควบคุมโรคจนสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยสำหรับการเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ สำหรับวิธีการป้องกันโรค คือ สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทายากันยุง ที่สำคัญต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้	<p><b>การจัดการยาเสพติดของกลาง</b></p> <p>-เสนอข่าว อัย.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการยาเสพติดให้โทษของกลาง ว่า ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบฯ และตามระบบคุณภาพที่ อัย.กำหนด มีขั้นตอน คือ 1.ยาเสพติดให้โทษของกลางที่จับยึดได้ จะถูกส่งไปยังสถานตรวจพิสูจน์ หากพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ จะส่งผลการตรวจให้พนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานดำเนินคดี ส่วนยาเสพติดให้โทษที่เหลือทั้งหมดจะเก็บรักษาไว้ที่ อัย. เพื่อรอการเรียกเป็นพยานวัตถุและทำลาย 2.อัย. จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางไม่น้อยกว่า 3 คน และคณะกรรมการเก็บรักษาและกัญแจคลังยาเสพติด 7 คน เพื่อตรวจรับยาเสพติดและนำเข้าเก็บรักษาในคลัง โดยมีมาตรฐานและขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติตามระบบคุณภาพ SOP คือ การดำเนินการในส่วนคลังเก็บรักษาเสพติด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ต้องขออนุมัติต่อเลขาธิการ ออย.ก่อนทุกครั้ง การตรวจรับยาเสพติดจากสถานตรวจพิสูจน์ คณะกรรมการตรวจรับยาเสพติด ต้องตรวจสอบต่อหน้าผู้ส่งมอบ จัดทำบัญชีหลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบ เสนอเลขาธิการ ออย.ทราบทุกครั้ง ส่วนการเปิดคลังเพื่อดำเนินการต่างๆ จะมีคณะกรรมการทั้ง 7 คน มาร่วมกันหมุนรหัสและไขกุญแจพร้อมกัน จึงจะเข้าไปยังห้องนิรภัยที่เก็บรักษายาเสพติดได้ ยาเสพติดที่เก็บรักษาในคลังจะไม่มีมีการนำออกจากคลังอีก ยกเว้นศาลของกลางดังกล่าวเป็นวัตถุพยาน หรือมีการอนุมัติให้นำยาเสพติดให้โทษของกลางดังกล่าวมาทำลาย 3.การเผาทำลายยาเสพติด จะต้องทำลายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.ของทุกปี โดยออย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ของกลางในคดีที่ผ่านการพิจารณาจากศาลชั้นต้นแล้วจะถูกนำไปเผาทำลายที่ศูนย์บริหารสาราณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธี Pyrolytic Incineration มีคณะทำงานที่รับผิดชอบควบคุมตั้งแต่เริ่มเผาทำลายจนแล้วเสร็จ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวถึงผลการหารือร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการยกเลิกค่าลิขสิทธิ์บัตรกัญชาของต่างชาติ ว่า ม.รังสิต ร่วมกับภาคประชาสังคม มูลนิธิชีววิถี FTA WATCH จะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลการจับโกหกกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีสิทธิบัตรกัญชาที่มีปัญหา เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง และจะจัดหมวดหมู่นโยบายกัญชาของพรรคการเมืองทุกพรรค</p> <p>ด้าน นายนพดล วรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องโพลสิทธิบัตรกัญชา กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ 1,014 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค. 2562 พบว่า ร้อยละ 73.2 เห็นด้วยต่อการยกเลิกค่าขอให้รัฐคุ้มครองการถือสิทธิของชาวต่างชาติในกัญชาของไทย เมื่อถามถึง หน่วยงานที่ควรเป็นผู้ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนไทย ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร้อยละ 32.0 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ 27.2 รัฐบาลและคสช. โดยใช้มาตรา 44 ร้อยละ 20.6 และรรมว.พาณิชย์ ร้อยละ 20.2 ตามลำดับ ร้อยละ 78.4 เห็นด้วยต่อการป้องกันรักษากัญชาไทยไม่ให้ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติ สำหรับประเด็นข่าวที่ต้องการให้สื่อมวลชนชุดเคาะติดต่อนื่องเรื่องกัญชา พบว่า ร้อยละ 85.9 กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ร้อยละ 77.5 ใครได้ประโยชน์จากสิทธิบัตรกัญชาของบริษัทยักษ์ใหญ่ และ ร้อยละ 73.7 จะเลิกเบื้องหลังต่างชาติขอสิทธิบัตรกัญชาและผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การอนุญาตให้ปลูกกัญชา เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรให้ผู้แทนที่มาจากกาเลือกตั้งเป็นผู้เข้ามาทำ และควรให้ตกผลึกเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันให้เรียบร้อย</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>โรคแผลในกระเพาะอาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแผลในกระเพาะอาหารพบได้บ่อยและพบได้ทุุกวัย มี 2 สาเหตุหลักคือ จากการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโรไล และรับประทานยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ รวมถึงยาต้านเกร็ดเลือด เช่น แอสไพริน อาจมีอาการตั้งแต่ปวดท้องได้ลิ้นปี อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กหรือเสียเลือดจากแผลในกระเพาะอาหาร</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การวินิจฉัยทำได้โดยส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น และยังตรวจการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลได้อีกด้วย การรักษา โดยให้ยาลดกรดร่วมกับรักษาสาเหตุ สามารถป้องกันโดยหมั่นล้างมือ เลือกรับประทานอาหารสุกสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ของทอด อาหารที่กรดสูง ไขมันสูง บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคต้องห้ามขั้บรด</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมการขนส่งทางบก หารือกับแพทยสภา เพื่อเพิ่มสภาวะของโรคที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อการขับรถอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย และการผ่าตัดสมอง โดยขณะนี้แพทยสภาได้เห็นชอบให้เพิ่มโรคลมชัก ในสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ เสี่ยงอันตรายต่อการขับรถแล้ว ยกเว้นแต่ไม่มีอาการชักเกิน 2 ปี ส่วนอีก 3 กลุ่มโรคที่เหลือ คือ โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย และการผ่าตัดสมอง ยังต้องหารือกับแพทยสภาต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง</b></p> <p>-เสนอบทความ รศ.นพ.สถาพร มานัสสฤษดิ์ ประธานชมรมลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังมีอาการคล้ายคลึงกับโรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน หรือโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ลำไส้แปรปรวน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาไม่ตรงกับโรค เมื่อปล่อยทิ้งไว้ทำให้มีอาการหนักและเรื้อรังเพิ่มขึ้น</p> <p>ผศ.นพ.จุลจักร ลิ้มศรีวิไล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง กล่าวว่า สาเหตุเกิดจากภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยทำงานมากผิดปกติ ทำให้เกิดการอักเสบที่ระบบทางเดินอาหาร หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยให้แน่ชัด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="http://WWW.IBDTHAI.COM">WWW.IBDTHAI.COM</a></p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคไขหวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมเกียรติ ลิ้มปะพันธุ์ รองนายก ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไขหวัดนก H5N1 ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก 11 ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกให้กับประชาชนในพื้นที่</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch